

THAM QUAN PHÒNG TRƯNG BÀY QUỐC GIA VICTORIA

NGV

Chào mừng quý vị đến với NGV!

Phòng Trưng bày Quốc gia Victoria, còn được gọi là NGV, nồng nhiệt chào đón trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình. NGV là phòng trưng bày lâu đời nhất và được tham quan nhiều nhất ở Úc. Chúng tôi có hơn 70.000 tác phẩm nghệ thuật khác nhau trong Bộ Sưu tập NGV (NGV Collection) để khám phá trong hai tòa nhà khác nhau – NGV International (NGV Quốc tế) và Ian Potter Centre: NGV Australia (Trung tâm Ian Potter: NGV Australia). Cả hai Phòng Trưng bày đều cho tham quan miễn phí và mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng – 5 giờ chiều.

NGV Quốc tế là ngôi nhà của nghệ thuật quốc tế và chứa đựng các tác phẩm nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới, từ lịch sử sơ khai đến nghệ thuật và thiết kế đang được sáng tác hiện nay. Ian Potter Centre: NGV Australia là ngôi nhà của nghệ thuật Úc và trưng bày nghệ thuật Bản địa và phi Bản địa từ thời kỳ thuộc địa cho đến ngày nay.

NGV cung cấp rất nhiều thứ miễn phí cho các gia đình xem và làm khi đến tham quan. Great Hall (Đại sảnh đường) và Grollo Equiset Garden (Vườn Grollo Equiset) là những nơi tuyệt vời để trẻ em dạo chơi, thư giãn và nhìn lên trần nhà bằng kính màu rộng lớn do nghệ sĩ người Úc, Leonard French kiến tạo. Hãy coi một chuyến tham quan NGV giống như một cuộc đi dạo trong công viên. Khám phá các phòng trưng bày khác nhau và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật trên đường đi. Nhóm của chúng tôi sẵn lòng giúp quý vị tận hưởng tối đa chuyến tham quan của mình, hãy hỏi xem có những hoạt động gì khi quý vị đến.

Muốn biết thông tin mới nhất, hoặc đăng ký nhận bản tin NGV Kids newsletter, hãy truy cập ngv.melbourne/kids

NGV International

180 St Kilda Road 10 giờ sáng – 5 giờ chiều hàng ngày

The Ian Potter Centre: NGV Australia

Federation Square 10 giờ sáng – 5 giờ chiều hàng ngày

LỜI KHUYÊN CHO CHUYẾN THAM QUAN PHÒNG TRƯNG BÀY CÙNG TRẺ NHỎ

TÔI CÓ THỂ MANG THEO XE NÔI KHÔNG?

Có, xe nôi có thể vào được tất cả các không gian trưng bày. Nếu quý vị mang theo ba lô, túi lớn hoặc dù, nhóm của chúng tôi yêu cầu quý vị vui lòng cất những thứ này vào phòng gửi đồ khi đến nơi. Việc gửi đồ là miễn phí.

TÔI CÓ THỂ MANG THEO ĐỒ ĂN KHÔNG?

Quý vị có thể mang đồ ăn từ nhà và ăn tại NGV Great Hall và NGV Garden. Các lựa chọn về đồ ăn phù hợp với gia đình cũng có sẵn tại quán cà phê Gallery Kitchen ở tầng trệt của NGV International. Nhiều món ăn trong thực đơn của chúng tôi phù hợp hoặc có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu ăn kiêng của quý vị. Không chứa gluten? Ăn chay trường? Đừng ngại. Hãy cho nhân viên biết về nhu cầu của quý vị.

QUÝ VỊ CÓ PHÒNG CHO CHA, MẸ?

NGV International có phòng cha, mẹ với lò vi sóng và không gian riêng cho trẻ ăn. NGV Australia có phòng thay đồ. Việc cho con bú được hoan nghênh ở bất cứ nơi nào quý vị cảm thấy thoải mái.

QUÝ VỊ CÓ NHỮNG TIỆN NGHI VÀ TÀI NGUYÊN GÌ?

NGV là nơi xe lăn vào được và cung cấp rất nhiều tài nguyên và sự kiện có thể tham gia dễ dàng bao gồm các Buổi Sinh hoạt Thoải mái (Relaxed Sessions) dành cho các cuộc triển lãm đặc biệt với ít người hơn và giảm kích thích giác quan. Các buổi này hỗ trợ những người bị tự kỷ, khuyết tật, sa sút trí tuệ, có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc mắc bệnh mãn tính. Quý vị cũng có thể tải xuống bản đồ giác quan để xem vị trí của nội dung nghe nhìn, chỗ ngồi hoặc các yếu tố giác quan. Muốn biết thêm thông tin hãy truy cập ngv.melbourne/access

